

สรุปข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
และคำสั่งลงโทษ

ไตรมาส ที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑ มกราคม ๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๖๕)

สรุปย่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) : ไม่มี

สรุปย่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) : จำนวน ๑ คำสั่ง

๑. ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร สังกัดสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่ง มีมูลควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีได้รับรายงานจากสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่งว่า ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ข้าราชการรายนี้ไม่ได้มาปฏิบัติราชการ โดยเมื่อตรวจสอบการลงเวลามาปฏิบัติงานในระบบ Work@Home ปรากฏว่า วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ไม่พบการลงเวลามาปฏิบัติงานในระบบ Work@Home ต่อมาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ พบการลงเวลามาปฏิบัติงานในระบบ Work@Home โดยระบุสถานที่ปฏิบัติงานเป็น “(๑) ปฏิบัติงาน ณ บ้าน/ที่พักอาศัย” ทั้งที่คำสั่งสำนักงานศุลกากร มิได้กำหนดให้ข้าราชการรายดังกล่าวปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งส่วนราชการ (ณ บ้าน/ที่พักอาศัย) ในวันดังกล่าว และในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พบการลงเวลามาปฏิบัติงานในระบบ Work@Home โดยระบุสถานที่ปฏิบัติงานเป็น “(๑) ปฏิบัติงาน ณ บ้าน/ที่พักอาศัย” และหมายเหตุว่า “ลาป่วย” ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลระบบการลา e-Leave ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ (HRIS) ไม่พบข้อมูลหรือหลักฐานการลาของข้าราชการรายนี้แต่อย่างใด ประกอบกับไม่ได้รับแจ้งสาเหตุที่ไม่มาปฏิบัติงานในช่วงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังกล่าว

สรุปย่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) : ไม่มี

สรุปย่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) : จำนวน ๑ คำสั่ง

๑. ด้วยกรมศุลกากรได้รับรายงานว่า บริษัทเอกชนรายหนึ่งได้นำเข้าสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้า จำนวน ๒ ฉบับ สำแดงชนิดสินค้า คือ ลูกปัด แม่เหล็ก เสื้อผ้าแฟชั่น ฯลฯ เพื่อนำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรแห่งหนึ่ง แต่จากการตรวจสอบสินค้าของสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำเขตปลอดอากร พบสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปและขนมต่าง ๆ ซึ่งต้องมีใบอนุญาตนำเข้า กรณีจึงเป็นความผิดฐานสำแดงชนิดและปริมาณของสินค้าเป็นเท็จ และนำของต้องกักตักเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำเขตปลอดอากรดังกล่าวได้แก้ไขและเพิ่มเติมรายการชนิดสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าทั้ง ๒ ฉบับให้ตรงกับรายการสินค้าที่ถูกจับกุม โดยมีการบันทึกผลคดีและพิจารณาสั่งปรับฐานสำแดงเท็จ และได้ตรวจสอบของต้องกักตักดังกล่าวออกไปจากอารักขาศุลกากรเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามใบขนสินค้าขาเข้า ต่อมาภายหลังฝ่ายสำนักงานศุลกากร ได้ส่งคดีตามแฟ้มคดีที่ ๑ โดยให้ยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน แต่หากผู้นำเข้าไม่สามารถส่งมอบของกลางได้ให้ชดใช้เงินตามมูลค่าของกลางในราคารวมค่าภาษีอากรทุกประเภท เป็นเงิน ๑,๕๒๐,๘๗๔ บาท และตามแฟ้มคดีที่ ๒ โดยปรับสองเท่าของราคารวมค่าอากรเป็นเงิน ๓,๘๑๓,๐๗๐ บาท กับอีกหนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้ยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน

แต่หากผู้นำเข้าไม่สามารถส่งมอบของกลางได้ให้ชดใช้เงินตามมูลค่าของกลางในราคารวมค่าภาษีอากร
ทุกประเภท เป็นเงิน ๒,๐๔๐,๐๐๓ บาท กรณีจึงเป็นเหตุให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหาย

สรุปย่อคำสั่งลงโทษทางวินัย

ไต่ราษการที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) : จำนวน ๓ คำสั่ง

๑. อ้างถึงคำสั่งกรมศุลกากร ลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญรายหนึ่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่ง ในกรณีเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ ณ ทำเนียบท่าเรือบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่ง ได้เป็นผู้แนะนำให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานคนหนึ่งนำใบเสร็จรับเงิน ที่เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงานคนดังกล่าว ได้พิมพ์ชำระตามออกเป็นค่ามัดลวดตีตราตะกั่ว โดยอ้างเลข ประจำตัว
ผู้เสียภาษีของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ทั้งที่บริษัทดังกล่าวไม่มีภาระค่าใช้จ่ายต่อกรมศุลกากรมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพิมพ์โดยผลการ พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการรายนี้รู้เห็นการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานดังกล่าว อีกทั้งเป็นผู้เก็บใบเสร็จรับเงินที่เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงานได้ดึงออกมาโดยผลการ เพื่อให้ข้อมูลการทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำวันซึ่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มีหน้าที่จัดทำตรงกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากร อันมีลักษณะ
เป็นผู้สนับสนุนการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกอบกับการจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินภายหลัง
ปิดบัญชีรายได้ประจำวัน ข้าราชการรายนี้จะทำการตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินในระบบแล้วนำมา
เปรียบเทียบกันเพื่อจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินส่งให้ผู้บังคับบัญชา แม้ตามคำสั่งส่วนบริการศุลกากร
และหนังสืองานการเงิน ไม่ปรากฏว่า ข้าราชการรายนี้มีหน้าที่จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
แต่ข้าราชการรายนี้ยังคงต้องรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเป็นหน้าที่ในฐานะที่เป็น
ข้าราชการที่มีตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
ที่กรมศุลกากรกำหนด ตลอดจนเมื่อเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต้องยอมต้อคอยยับยั้งและเตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของกรมศุลกากร พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ โดยให้ภาคทัณฑ์ ต่อมาได้รับแจ้งมติของ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
ให้เพิ่มโทษเป็นตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับเป็นเวลา ๒ เดือน โดยเห็นว่า
จากพฤติการณ์ของข้าราชการรายนี้ได้แนะนำให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานคนหนึ่ง
นำใบเสร็จรับเงินมาออกเป็นค่ามัดลวดตีตราตะกั่ว โดยอ้างเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทเอกชนที่ตนเอง
เคยออกใบเสร็จรับเงินชำระค่ามัดลวดตีตราตะกั่วไว้ มาเป็นข้อมูลในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งบริษัทเอกชน
รายนี้ไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายต่อกรมศุลกากร และเมื่อเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานได้นำ
ใบเสร็จรับเงินออกมาจากระบบโดยผลการ เพื่อให้ข้อมูลการทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำวันตรงกับ
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากร ข้าราชการรายนี้ได้เป็นผู้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ ตลอดจนในการจัดทำ
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินภายหลังการปิดบัญชีประจำวันเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ข้าราชการรายนี้ได้ร่วม
จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินดังกล่าว และยังเป็นผู้ตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินจากระบบคอมพิวเตอร์
ศุลกากรแล้วนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อจัดส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อผู้บังคับบัญชานั้น จะเห็นได้ว่า
ข้าราชการรายนี้ได้รู้เห็นและมีส่วนร่วมในการกระทำผิดของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานคนดังกล่าว
ในแต่ละขั้นตอน ประกอบกับเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่าเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์เครื่องพิมพ์ขัดข้องจนทำให้ใบเสร็จรับเงินชำระ ข้าราชการรายนี้ย่อมต้องทราบถึง
ขั้นตอนการดำเนินการ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนดไว้เป็นอย่างดีและในฐานะผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน
ข้าราชการรายนี้จะต้องแนะนำให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานคนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้แนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานและบัญชีปฏิบัติงาน นำใบเสร็จรับเงินที่ชำระไปพิมพ์ทับซ้ำโดยใช้เลขประจำตัวของผู้เสียภาษีซึ่งไม่มีภาระค่าใช้จ่ายต่อกรมศุลกากรมาใช้เป็นข้อมูลในการพิมพ์ อันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ จึงสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

แนวทางป้องกันและแก้ไข

๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการพึงต้องกระทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. การปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องกระทำด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ และระมัดระวังผลประโยชน์ของทางราชการ

๒. ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดด่านศุลกากรแห่งหนึ่ง ได้กระทำผิดวินัย ในกรณีเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตปลอดอากรแห่งหนึ่ง กรณีบริษัทเอกชนรายหนึ่ง นำเข้าสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้าสำแดงรายการสินค้า ได้แก่ ลูกปัด แม่เหล็ก รถจักรยาน เสื้อแฟชั่นเด็กและของเล่น เพื่อนำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรดังกล่าว แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบเป็นสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปและขนมต่าง ๆ ซึ่งต้องมีใบอนุญาตนำเข้าตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงเป็นความผิดฐานสำแดงชนิดและปริมาณของสินค้าเป็นเท็จและนำของต้องกักตักเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ข้าราชการรายนี้ ได้ทำการแก้ไขชนิดและรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าทั้ง ๒ ฉบับ ให้ตรงกับรายการที่ตรวจพบในบันทึกการจับกุมและทำการตรวจปล่อยสินค้าดังกล่าวออกจากอารักขาของศุลกากร เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามใบขนสินค้าขาเข้า และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามใบขนสินค้าขาเข้า โดยที่ยังไม่มีการพิจารณาสั่งคดีให้เสร็จสิ้นก่อน พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง แต่จากการสอบสวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือร่วมกระทำการทุจริตกับผู้นำเข้า และ อ.ก.พ. กรมศุลกากร ได้พิจารณามีมติให้ลงโทษปลดออก

แนวทางป้องกันและแก้ไข

๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการพึงต้องกระทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. การปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องกระทำด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ และระมัดระวังผลประโยชน์ของทางราชการ

๓. อ้างถึงคำสั่งกรมศุลกากร ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรายหนึ่ง พักราชการ เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณากรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่องที่กรมศุลกากรได้รับรายงานจากสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่งตรวจพบว่า ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีด้านศุลกากรแห่งหนึ่ง (ค่าธรรมเนียม) ในแต่ละเดือนยอดเงินที่ปรากฏตามรายการเคลื่อนไหวของธนาคาร (Statement) น้อยกว่ายอดที่มีการบันทึกการฝากเงินในระบบ Customs Fee System ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ข้าราชการรายดังกล่าว เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ณ ด่านศุลกากรแห่งหนึ่ง ได้กระทำการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชีด้านศุลกากรแห่งหนึ่ง (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีด้านศุลกากรแห่งหนึ่ง (ค่าธรรมเนียม) ซึ่งเงินที่โอนไปเข้าบัญชีดังกล่าวนั้นเป็น

เงินรายได้ค่าภาษีอากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการแต่อย่างใด ลักษณะการกระทำดังกล่าวเป็นการโยกย้ายเงินเพื่อให้ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ของบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีด้านศุลกากรแห่งหนึ่ง (ค่าธรรมเนียม) ตรงตามรายงานบัญชีแยกประเภทของด้านศุลกากร รวมทั้งพบว่า บางเดือนมีการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการล่าช้ากว่ากำหนด โดยให้ข้าราชการรายดังกล่าวพักราชการต่อมา อ.ก.พ. กรมศุลกากร พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการรายดังกล่าวได้กระทำผิดวินัยในกรณีเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กระทำการเบียดบังรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการของทางราชการไปโดยทุจริตในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ อันมีลักษณะเป็นการนำเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการที่ได้รับในแต่ละวันทำการของเดือนนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีการนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ด้านศุลกากรแห่งหนึ่ง (ค่าธรรมเนียม) มาใช้ประโยชน์ส่วนตัว แล้วจึงนำฝากเป็นเงินสดหรือโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คืนกลับไปยังบัญชีดังกล่าวภายในเดือนเดียวกัน และ/หรือภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป (ในลักษณะหมุนเงินมาใช้) นอกจากนี้ข้าราชการรายดังกล่าว ยังได้อาศัยโอกาสที่ตนมีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online For General Customs หรือหน้าจอส้ม กระทำการโอนเงินฝากระหว่างบัญชีต่างๆ ของด้านศุลกากรเชียงใหม่และจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายงาน ชื่อบัญชี กรมศุลกากร (พักรายได้) ของกรมศุลกากร อันมีลักษณะเป็นการโยกย้ายเงินจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งเพื่อปกปิดการทำความผิดของตนโดยมิให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตนสามารถตรวจพบความผิดดังกล่าวได้ อีกทั้งยังได้กระทำการนำฝากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการล่าช้ากว่ากำหนด กล่าวคือ ไม่ได้นำเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรที่ได้รับในแต่ละวันของเดือนนั้นๆ เข้าฝากธนาคารในวันรุ่งขึ้นของทุกวัน เช่นเดียวกับการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน รวมถึงไม่ได้มีการนำเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการที่จัดเก็บได้ตลอดทั้งเดือนส่งไปยังส่วนกลาง ภายในวันทำการแรกของเดือนถัดไป พฤติการณ์เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ลงโทษผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยให้ไล่ออกจากราชการ การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ จึงมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ

แนวทางป้องกันและแก้ไข

๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการพึงต้องกระทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลระเบียบปฏิบัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. การปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องกระทำด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ และระมัดระวังผลประโยชน์ของทางราชการ

สรุปย่อคำสั่งให้خذใช้คำสั่งใหม่ทดแทน

ไตรมาสถี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) : ไม่มี